

สรุปหัวข้อข่าวด้านการเกษตรที่สำคัญ นสพ.ประจำวันที ๒๘ มิถุนายน ๒๕๕๘

เรื่อง

๑. สัมภาษณ์: จิตพิเภก๑.๔ล้านล้าน เตรียมหันโกลดลงผลพวงแล้งหนัก
๒. Worst Case ภัยแล้ง
๓. ชาวไร่อ้อยตื่นแก้ตั้งรง.น้ำตาล
๔. โปรเจกต์โคเนื้อพันล.ส่อแท้ง
๕. แล้งจุดผลผลิตข้าวมันยางวูบ
๖. เลือกตั้งผู้แทนเกษตรกร๔ภาค เข้าไปสะท้อนปัญหาให้รัฐบาล
๗. บอกกล่าวเล่าเรื่อง: สุรินทร์พร้อมจัดงานวันเกษตรแห่งชาติ
๘. สหกรณ์พระนครยิ้มยอดลิ่ว
๙. ประมงตัดใจเทียบท่า
๑๐. เคาะขายข้าวเนา๑.๓ล้านตัน

หนังสือพิมพ์

ฐานเศรษฐกิจ
ฐานเศรษฐกิจ
ฐานเศรษฐกิจ
ฐานเศรษฐกิจ
ฐานเศรษฐกิจ
แนวหน้า
โพสต์ทูเดย์
เดลินิวส์
กรุงเทพธุรกิจ
ไทยรัฐ

จีพีดีเกษตร 1.4 ล้านล้าน เตรียมหันโหดลงผลพวงแล้งหนัก

สัมภาษณ์

วิกฤติภัยแล้งที่ยาวนานจากฝนทิ้งช่วง อันเนื่องมาจากปรากฏการณ์เอลนีโญ ที่ส่งผลถึงน้ำในเขื่อนใหญ่หลายแห่งขาด และกำลังส่งผลกระทบต่อเนื้อถึงทุกภาคส่วน ทั้งน้ำเพื่อการอุปโภค-บริโภค เพื่อการรักษาระบบนิเวศ และน้ำเพื่อการเกษตรส่อไม่เพียงพอ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ออกประกาศขอความร่วมมือจากเกษตรกรในเขตลุ่มน้ำเจ้าพระยา 22 จังหวัด เลื่อนการเพาะปลูกข้าวนปี 2558/59 ออกไปจนถึงปลายเดือนกรกฎาคม 2558 จากฤดูกาลเพาะปลูกปกติ (พ.ค.-ต.ค.) เพื่อลดความเสี่ยงจากผลผลิตที่อาจเสียหาย

“ฐานเศรษฐกิจ” สัมภาษณ์พิเศษ “เลอศักดิ์ รัตตะกุลไพบูลย์” เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) ถึงมาตรการการช่วยเหลือเกษตรกร และผลกระทบทางเศรษฐกิจจากภัยแล้งที่ถือว่ารุนแรงที่สุดในรอบ 50 ปี

อุบชานาเลียนโยเกลียง

“เลอศักดิ์” กล่าวว่า แนวทางการช่วยเหลือเกษตรกรเพื่อลดผลกระทบจากการเลื่อน/ชะลอทำนา ในพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยาที่ยังไม่ได้เพาะปลูกข้าวอีก 3.45 ล้านไร่ จากจำนวนทั้งสิ้น 7.45 ล้านไร่ ในเขตชลประทาน ทางรัฐบาลได้สั่งการให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นผู้วางแผนด้านนโยบายเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรโดยมีหลายมาตรการ อาทิ แนวทางปรับโครงสร้างการผลิต อาจเปลี่ยนแบบโมเดลยางพารา โดยรัฐบาลจะสนับสนุนเงินกู้จากธนาคารเพื่อการเกษตรและ



• เลอภิกดิ์ รัตตะกุลบุญลอย

สหกรณ์การเกษตร (อ.ก.ส.) ในอัตราดอกเบี้ยผ่อนปรน 3% ในวงเงิน 1 แสนบาทต่อราย เพื่อให้เกษตรกรปรับเปลี่ยนการผลิตข้าวเป็นพืชชนิดอื่นๆ ที่ใช้น้ำน้อยซึ่งจะช่วยลดต้นทุนและเป็นการเพิ่มผลผลิต นำไปสู่การสร้างรายได้ที่เพิ่มขึ้น

“กระทรวงเกษตรฯส่งเสริมและจูงใจให้เกษตรกรปลูกพืชใช้น้ำน้อย เช่น ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ พืช ผัก ถั่วเขียว และถั่วเหลือง เพื่อยังชีพ ระหว่างรอการทำนาปี ตลอดจนมีมาตรการจ้างงานของกรมชลประทาน ซึ่งเป็นโครงการที่ประสบความสำเร็จระดับหนึ่งมาแล้วในการลดพื้นที่ปลูกข้าวนาปรังในช่วงต้นปีที่ผ่านมา จะนำมาตรการดังกล่าวมาปรับใช้ เพราะปีนี้ถือว่าสถานการณ์ภัยแล้งรุนแรงที่สุดในรอบ 50 ปี”

“

**ประเมินผลกระทบ
จากภัยแล้งยาว
จะเสียหายสิ้นเชิง
กว่าแสนล้าน”**

เตรียมปรับลดจีดีพีเกษตร

อย่างไรก็ดี ล่าสุดผลกระทบจากภัยแล้ง สศก.จะมีการปรับลดประมาณการการขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (จีดีพี) ของภาคเกษตร โดยจะสรุปภาพรวมจีดีพีภาคเกษตรอีก

ครั้งในเดือนกรกฎาคมนี้ (ก่อนหน้ามีข่าวปรับลดลงเหลือ 1.4%) จากเดิมในเดือนพฤศจิกายน 2557 ได้ประมาณการไว้จะขยายตัวที่ 2.5-3% จากจีดีพีภาคเกษตรของไทยในปี 2557 มีมูลค่า 1.4 ล้านล้านบาท เนื่องจากในไตรมาสที่ 1 ของปีนี้ได้มีสถานการณ์ภัยแล้ง กรมชลประทานได้ขอความร่วมมือเกษตรกรเขตลุ่มน้ำเจ้าพระยาลดทำนาปรัง จากปกติเคยปลูก 9 ล้านไร่ ลดลงเหลือ 6.5 ล้านไร่ ทำให้มูลค่าข้าวนาปรัง ปี 2558 หายไป 2.5 ล้านไร่ รวมถึงผลจากยางพาราที่ราคาตกต่ำ (จีดีพีของภาคเกษตรส่วนใหญ่มาจากพืชเศรษฐกิจหลักทั้งข้าว ยางพารา อ้อย มันสำปะหลัง รวมถึงหมวดปศุสัตว์และประมง) โดยในไตรมาสที่ 1/2558 จีดีพีภาคเกษตรติดลบ 1.1% และไตรมาส

ที่ 2 ก็คาดว่าจะติดลบมากกว่าไตรมาสแรก ซึ่งมีผลให้จีดีพีภาคเกษตรในครึ่งแรกของปีนี้จะยังติดลบ สาเหตุมาจาก 1.ในช่วงต้นปีที่ผ่านมาภาวะเศรษฐกิจโลกโดยรวมไม่เป็นไปตามที่คาดการณ์ไว้ ส่งผลกระทบต่อการส่งออกสินค้าเกษตร

2.ไทยขาดปัจจัยการผลิตด้านน้ำ ทำให้ต้องลดพื้นที่ทำนาปรังช่วงต้นปี 3.อิทธิพลของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (climate change) มีผลต่อพืชเศรษฐกิจ เช่น อ้อย มีผลผลิตต่อไร่ที่ลดลง แต่ทั้งนี้ที่ผ่านมามีการปรับโครงสร้างการผลิตทำให้พื้นที่ปลูกข้าวแต่ละแห่งมาปลูกอ้อยทดแทนบางส่วน จึงทำให้อ้อยภาพรวมผลผลิตไม่ได้ลดลง แต่เป็นการขยายพื้นที่ สิ่งต่างๆ เหล่านี้เป็นปัจจัยทำให้มูลค่าผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรต่ำ และมีผลต่อจีดีพีภาคเกษตรไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้

“อย่างไรก็ตามสินค้าเกษตรบางส่วนที่มีแนวโน้มที่ดีขึ้น เช่นผลไม้ที่แม้ภัยแล้งจะส่งผลให้มีผลผลิตที่ลดลง แต่ราคาปรับตัวสูงขึ้นตามความต้องการของตลาด”

หวังเอกลิขสิทธิ์ราคาสินค้าเกษตรพุ่ง

สำหรับในครึ่งปีหลัง องค์การอาหารและการเกษตรแห่งสหประชาชาติ (FAO) ได้พยากรณ์ผลผลิตสินค้าเกษตรที่จะออกมาสู่ท้องตลาดทั่วโลก จะมีปริมาณลดลงจากผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโดยเฉพาะอย่างยิ่งจากปรากฏการณ์เอลนีโญ แต่ทางกลับกันจะส่งผลให้สินค้าหลายรายการมีแนวโน้มราคาปรับตัวสูงขึ้น อาทิ ข้าว ข้าวโพด และข้าวสาลี เป็นต้น ทั้งนี้อิทธิพลของเอลนีโญพัฒนาตัวขึ้นจนมีอิทธิพลต่อสภาวะภูมิอากาศในบริเวณทวีปเอเชียแล้ว และได้เริ่มส่งผลกระทบต่อทำให้ปริมาณฝนน้ำในปี 2558 มีปริมาณน้อยกว่าค่าปกติค่อนข้างมากในบริเวณตอนกลางของทวีปเอเชียตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2558 โดยปริมาณฝนบนแผ่นดินในทวีปเอเชียตอนล่างในช่วงเดือนมกราคม - เมษายน ส่วนใหญ่จะมีค่าใกล้เคียงกับค่าปกติ แต่ในเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาปริมาณฝนตกต่ำกว่าค่าเฉลี่ยค่อนข้างมากในหลายประเทศ ตั้งแต่ อินเดีย

ปากีสถาน เมียนมา ไทย ลาว ฟิลิปปินส์ อินโดนีเซีย และญี่ปุ่น คาดว่าปรากฏการณ์เอลนีโญจะคงสภาพไปจนถึงต้นปี 2559 จากปรากฏการณ์ดังกล่าวนี้คาดการณ์จะทำให้ราคาสินค้าเกษตรทั่วโลกราคาสูงขึ้น

แล้งยาวเสียหายสืบเชิงกว่าแสนล.

“เลอศักดิ์” กล่าวอีกว่า หากสถานการณ์ภัยแล้งรุนแรงที่สุด มีผลให้พื้นที่เกษตรรวมพืชทุกชนิดทั่วประเทศ 150 ล้านไร่ไม่สามารถเพาะปลูกได้ รวมถึงภาคประมงและปศุสัตว์ไม่สามารถทำอะไรได้จากขาดน้ำ มูลค่าความเสียหายในภาคเกษตรทั้งหมดตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำ ถึงปลายน้ำ จะเสียหายมากกว่าแสนล้านบาทขึ้นไป ส่วนความเสียหายกว่า 6 หมื่นล้านบาทที่ทาง สศก. ได้ประเมินก่อนหน้านี้ เป็นมูลค่าความเสียหายทางโอกาส เงินหมุนเวียนภาคเกษตรที่จะหายไปจากการชะลอทำนาพื้นที่ 3.4 ล้านไร่ใน 22 จังหวัดลุ่มน้ำเจ้าพระยาเท่านั้น โดยเป็นค่าเสียโอกาสด้านแรงงาน ค่าเมล็ดพันธุ์ ค่าปุ๋ย ค่ายาปราบศัตรูพืชและวัชพืช ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น และอื่นๆ

“ล่าสุดทางกรมชลประทานได้มีการปรับลดแผนการระบายน้ำของ 4 เขื่อนใหญ่ในลุ่มน้ำเจ้าพระยาจากเดิมวันละ 33 ล้านลูกบาศก์เมตร ลงเหลือ 28 ล้านลูกบาศก์เมตร จากปัจจุบันมีน้ำต้นทุน 1,067 พันล้านลูกบาศก์เมตร ซึ่งการลดเหลือวันละ 28 ล้านลูกบาศก์เมตร จะใช้น้ำใช้ได้ถึงวันที่ 10 สิงหาคมนี้

ปริมาณการระบายน้ำที่ลดลงเหลือวันละ 28 ล้านลูกบาศก์เมตร จะยังคงใช้สนับสนุนการใช้น้ำในส่วนของ การอุปโภค-บริโภค และรักษาระบบนิเวศในอัตราวันละ 13 ล้านลูกบาศก์เมตรเท่าเดิม โดยไปลดการส่งน้ำสำหรับภาคเกษตร จากเดิมวันละ 20 ล้านลูกบาศก์เมตรลงเหลือวันละ 15 ล้านลูกบาศก์เมตร ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อพื้นที่ปลูกข้าวนาปีที่ปลูกไปแล้วก่อนวันประกาศขอให้ชะลอการเพาะปลูก 3.44 ล้านไร่ในจำนวนนี้สัดส่วนประมาณ 25% หรือราว 8.5 แสนไร่มีความเสี่ยงจะขาดแคลนน้ำ ล่าสุดในจำนวนนี้เสียหายแล้วโดยสิ้นเชิง 1.5 แสนไร่”



WORST CASE ภัยแล้ง
เงินหมื่นเวียน
ภาคเกษตร
วูบ 6 หมื่นล้าน

1,4 วิกฤต > 4

กรม.อนุมัติมาตรการช่วยภัยแล้ง

- กระทรวงการคลัง,ธ.ก.ส.,สถาบันการเงิน
- พักชำระหนี้ให้ชาวนากังต้งดินและดอกเบี้ยในพื้นที 3.4 ล้านไร่ 22 จ. ที่รัฐขอให้เลื่อน ปลุกข้าวออกไปก่อน เรืองอยู่ระหว่างการ พิจารณาจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

- อนุมัติงบประมาณ 84 ล้านบาท ชุดบ่อบาดาลในพื้นที่ 8.5 แสนไร่ ที่มีปริมาณน้ำไม่เพียงพอ สำหรับการทำการเกษตร

กรมชลประทาน

- ปรับแผนลดการระบายน้ำออกจากเขื่อนหลัก 4 เขื่อนรวม วันละ 5 ล้านลบ.ม.ต่อวัน หรือเหลือน้ำเพียง 28 ล้านลบ.ม. ต่อวันจากเดิมที่ปล่อยน้ำอยู่ 33 ล้านลบ.ม.ต่อวัน

• หน่วยงานรับผิดชอบ • มาตรการช่วยเหลือ

ที่มา : นิตยรม. 24 มิ.ย.58

Worst Case ภัยแล้ง เงินหมุนเวียนเกษตรรวม 6 หมื่นล.

วิเคราะห์

วิกฤติภัยแล้งที่หนักหนาสาหัสกว่าที่คิด ที่รัฐบาลได้พยายามแก้ไขปัญหาลเฉพาะหน้าเร่งด่วนในเวลานี้ ถือเป็นภัยคุกคามทางเศรษฐกิจที่ยังไม่มีใครคาดการณ์ได้ว่าวิกฤตินี้จะจบสิ้นลงเมื่อใด จะมีฝนตกลงมาในช่วงตั้งแต่ปลายเดือนกรกฎาคมตามทีหลายฝ่ายคาดหมายไว้หรือไม่ หากปริมาณฝนไม่ตกลงมาตามปกติอนาคตผู้ที่ใช้น้ำทิ้งเพื่ออุปโภค-บริโภค เพื่อทำการเกษตร และเพื่อใช้รักษาระบบนิเวศจะอยู่กันอย่างไรมีจะเดือดร้อนกันแค่ไหน ยังไม่มีใครให้คำตอบได้ เพราะภัยแล้งถือเป็นเรื่องของธรรมชาติล้วนๆ อย่างไรก็ตามขณะนี้วิกฤติได้ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจไทยแล้วอย่างชัดเจน

พาดทางจีพีดีปก.-เกษตร

ล่าสุดนายสมหมาย ภาษี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังระบุว่าทางกระทรวงได้ประเมินผลกระทบจากภัยแล้งต่อภาพรวมเศรษฐกิจไทยนี้ จะมีผลให้ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศหรือจีดีพีของไทยในปี 2558 ขยายตัวลดลงมากกว่า 0.5% ขณะที่

สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) โดยนายเลิศศักดิ์ รัตระกุล ใหญ่ลุย เลขาธิการ สศก.ระบุในเดือนกรกฎาคมนี้จะมีการสรุปภาพรวมผลกระทบภัยแล้ง ต่อจีพีดีภาคเกษตร โดยเป็นที่แน่นอนแล้วว่า จะมีการปรับลดลง

จากเดิมคาดการณ์ไว้จะขยายตัวที่ 2.5-3% แต่จะปรับลดลงเหลือเท่าใดนั้นต้องรอประมวลผลอีกครั้งแต่ในเบื้องต้นทาง สศก.ได้คาดการณ์ว่าหากถึงสิ้นเดือนกรกฎาคมแล้ว ฝนไม่ตกลงมามากตามความคาดหมายของกรมอุตุนิยมวิทยา จะส่งผลให้รายได้ของเกษตรกรในระบบจะหายไปประมาณ 1,85 หมื่นบาท/ครัวเรือน ขณะที่เม็ดเงินหมุนเวียนในภาคเกษตรจะหายไปกว่า 6.01 หมื่นล้านบาท จากค่าจ้างแรงงาน ร้านค้า บัญชีการผลิตทั้งเมล็ดพันธุ์ ปุ๋ย ยาปราบศัตรูพืช ร้านจำหน่ายน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น และอื่นๆ ที่เสียโอกาสในการจำหน่ายสินค้า รวมถึงกรณีเกษตรกรผู้ปลูกข้าวในลุ่มน้ำเจ้าพระยา 22 จังหวัดที่ยังไม่ได้เพาะปลูกข้าวนาปีรวม 4.6 ล้านไร่ หากที่สุดแล้วไม่สามารถเพาะปลูกข้าวได้อย่างสิ้นเชิงจะทำให้ผลผลิตข้าวหายไป 2.1 ล้านตันข้าวเปลือก หรือคิดเป็นมูลค่าข้าวที่หายไป

ประมาณ 1.57 หมื่นล้านบาท และในกรณี
เลวร้ายสุดหากสถานการณ์ภัยแล้งมี
ความรุนแรงมากขึ้น และมีผลให้พื้นที่
เกษตรทุกชนิดทั่วประเทศไม่สามารถ
เพาะปลูกได้ รวมถึงภาคประมงและ
ปศุสัตว์ไม่สามารถทำอะไรได้ ความเสียหาย
โดยรวมจะมากกว่าแสนล้านบาท
(อ่านบทสัมภาษณ์ในหน้า 5)

ผลผลิตเกษตรร่วงถ้วนหน้า

ขณะที่จากผลการสำรวจของ
“ฐานเศรษฐกิจ” ล่าสุดจากผลกระทบภัย
แล้งต่อพืชเศรษฐกิจทั่วประเทศ ในส่วน
ของมันสำปะหลัง **นางสุรีย์ ยอดประจง**
นายกสมาคมการค้ามันสำปะหลังไทย
ระบุว่า ในเบื้องต้นคาดการณ์ปีการผลิต
2557/58 ที่ได้เริ่มปลูกตั้งแต่ปลาย
ปีที่ผ่านมามีได้รับความเสียหายแล้ว
ประมาณ 20% หลายรายต้องลงทุนปลูก
ใหม่ในรอบที่ 2-3 ทำให้มีรายจ่ายเพิ่ม
ขึ้น ส่วนยางพาราสำนักงานกองทุน
สงเคราะห์การทำสวนยาง(สกย.)โดย**นาย
ประสิทธิ์ หมิตเส็น** รองผู้อำนวยการ
รักษาการแทนผู้อำนวยการ สกย. คาด
ผลผลิตยางพาราในปีนี้จะลดลงราว 2
แสนตัน จาก 4.2 ล้านตันในปี 2557 เหลือ
ประมาณ 4 ล้านตันในปีนี้จากผล
กระทบภัยแล้ง ทำให้หลายพื้นที่ในเวลา
นี้ทั้งภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
กรีดยางไม่ออก หรือได้น้ำยางน้อย
ลง

ส่วนในสินค้ากุ้ง **นายสมศักดิ์
ปดิตรียาชัย** นายกสมาคมกุ้งไทยระบุว่า
แนวโน้มผลผลิตกุ้งของไทยในปีที่ตั้ง
เป้าหมายไว้ที่ 2.5-3 แสนตันอาจไม่เป็น
ไปตามเป้าหมาย ส่วนหนึ่งเนื่องจากภัย
แล้งที่มีผลให้น้ำจืดมีความเค็มเพิ่มขึ้น
เลี้ยงกุ้งยากขึ้น และจากสถานการณ์ราคา
กุ้งที่ตกต่ำในช่วงต้นปี ทำให้เกษตรกรลด
การเลี้ยงกุ้ง ส่วนสินค้าพืชผัก ผลไม้เวลานี้
ก็ได้รับผลกระทบทำให้มีผลผลิตลดลง
มีผลให้ภาคการส่งออกขาดแคลนวัตถุดิบ
ขณะที่ในสาขาปศุสัตว์ ผู้เลี้ยงสุกร และผู้

เลี้ยงไก่เนื้อและไก่ไข่ มีต้นทุนที่เพิ่มสูง
ขึ้น จากภัยแล้งต้องซื้อน้ำกินน้ำใช้ ใน
สาขาประมงผลผลิตประมงน้ำจืด อาทิ
ปลานิล และปลาดุก ผลผลิตมีแนวโน้ม
ลดลงจากภัยแล้ง ผู้เลี้ยงปลาในกระชัง
ต้องเลิกเลี้ยงเพราะไม่มีน้ำ โคนกระบือ
ขาดแคลนอาหาร เป็นต้น

กำลังซื้อรากหญ้าถดถอย

ทั้งนี้จากพืชเศรษฐกิจหลัก ภาค
ปศุสัตว์ และสาขาประมงที่เกี่ยวข้องกับ
คนส่วนใหญ่ของประเทศที่ได้รับผลกระทบ
จากภัยแล้งแน่นอนว่าย่อมส่งผลกระทบ
ต่อกำลังซื้อที่หายไปของเกษตรกร
ตามมา โดย**นายบุญยสิทธิ์ ไรควัฒนา**
ประธานเครือข่ายพัฒนาอู่นอกมาระบุว่าจาก
ภัยแล้งที่รุนแรง และผลผลิตทางการ
เกษตรได้รับความเสียหายในครั้งนี้จะ
กระทบต่อกำลังซื้อของเกษตรกรราก
หญ้าที่เป็นประชากรหลักของประเทศ
แน่นอน ขณะเดียวกันยังจะส่งผลกระทบต่อ
ภาคการส่งออกสินค้าเกษตรจาก
วัตถุดิบที่ลดลง

รัฐเร่งแก้ปัญหาเฉพาะหน้า

อย่างไรก็ตามภายใต้ผลกระทบ
เศรษฐกิจในภาพใหญ่ และภาพย่อยข้าง
ต้นในการประชุมคณะรัฐมนตรี(ครม.)
เศรษฐกิจวันที่ 24 มิถุนายนที่ผ่านมาที่มี
พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธาน ได้ให้ความเห็น
ชอบมาตรการเร่งด่วนในการแก้ไขปัญหา
ภัยแล้ง(ดูกราฟประกอบ) ที่สำคัญ เช่น
การขุดเจาะบ่อนบาดาลเพื่อช่วยเหลือ
เกษตรกรที่ทำนาแล้วในเขตภาคกลางให้
มีน้ำหล่อเลี้ยงต้นข้าว, การปรับแผน
ลดการระบายน้ำจาก 4 เขื่อนลุ่มน้ำ
เจ้าพระยา (ภูมิพล สิริกิติ์ แควน้อยบำรุง
แดน ป่าสักชลสิทธิ์) เพื่อการอุปโภค-
บริโภค เพื่อการรักษาระบบนิเวศ และ
เพื่อการเกษตรลงจากเดิม 33 ล้าน
ลูกบาศก์เมตร/วันลงเหลือ 28 ล้าน
ลูกบาศก์เมตร/วัน จากปริมาณน้ำที่มีอยู่

ใน 4 เขื่อนหลักเวลานี้มีเพียง 1,067 ล้าน
ลูกบาศก์เมตร ซึ่งการระบายน้ำระดับนี้
ทางกรมชลประทานคาดว่าจะมีน้ำใช้ได้ถึง
วันที่ 10 สิงหาคม 2558 เท่านั้น (ล่าสุด
26 มิ.ย. เขื่อนภูมิพลมีน้ำใช้การได้อยู่
เพียง 3% ต่ำสุดในรอบ 51 ปี ไม่เหลือ
น้ำป้อนให้กับภาคเกษตรแล้ว) ส่วนเขื่อน
ใหญ่อื่นๆ ทั่วประเทศมีระดับน้ำใช้การได้
ตั้งแต่ 3-27% ของความจุเท่านั้น โดย
คาดหวังในห้วงเวลานับจากนี้ถึงสิ้นต้าย
ดังกล่าวคาดว่าจะมีฝนตกทำให้มีปริมาณ
น้ำในเขื่อนเพิ่มขึ้น

ส่วนกรณีข้อเสนอของชาวนาและ
สภาเกษตรกรแห่งชาติที่ขอความช่วยเหลือ
หรือรัฐให้จ่ายเป็นเงินชดเชยรายได้
สำหรับคนที่ยังไม่ได้ทำนาไม่ว่าจะเป็น 1
พันบาท/ไร่ หรือ 3-3.5 พันบาท/ไร่ ครม.
ยังไม่ให้การอนุมัติเพราะต้องใช้เงิน
มากกว่า 1 แสนล้านบาทในการช่วยเหลือ
ถือเป็นภาระงบประมาณที่มากเกินไปแต่
จะชดเชยให้ในกรณีที่มีผลผลิตเสียหาย
แล้วเท่านั้น

กระทบศก.ทุกหย่อมหญ้า

วิกฤติภัยแล้งครั้งนี้ยังต้องลุ้นว่า
ในที่สุดแล้วฝนจะมีตกลงมาตามปกติใน
ช่วงปลายเดือนกรกฎาคมนี้หรือไม่ และ
อนาคตข้างหน้าสถานการณ์ภัยแล้งจะ
ปรับตัวดีขึ้นหรือไม่ อย่างไร แต่ ณ วัน
นี้ผลกระทบจากภัยแล้งอีกครั้งใน
ประวัติศาสตร์ต่อเศรษฐกิจและสังคมของ
ประเทศถือว่ากำลังลุกลามและมีความ
รุนแรงเพิ่มขึ้นทุกขณะ เกษตรกรขาดรายได้
กำลังซื้อลดลง มีปัญหาหนี้สินตามมา
ต้องกู้เงินนอกกระบบประทังชีวิต และคาด
จะมีการเคลื่อนย้ายแรงงานเข้ามาทำงาน
ทำในเมืองเพิ่มขึ้น ขณะบริษัท ห้างร้าน
ขายของไม่ออก คนในเมืองหลวงจ่อขาด
แคลนน้ำอุปโภค-บริโภคจากน้ำเค็มเริ่ม
ทะลัก เตือนตร้อนทกหย่อมหญ้า ประเมิน
ผลกระทบครั้งนี้เกินความคาดหมาย
อย่างแน่นอน และถือเป็นปัจจัยเสี่ยงตัว
ใหม่ที่ต้องติดตามอย่างใกล้ชิด



กรม: อนุมัติมาตรการช่วยภัยแล้ง

หน่วยงานรับผิดชอบ	มาตรการช่วยเหลือ
กระทรวงการคลัง, อ.ก.ส., สถาบันการเงิน	พักชำระหนี้ได้ชั่วคราวถึงต้นและดอกเบี้ยยในขั้นที่ 3.4 ล้านไร่ 22 จ. ที่รัฐขอให้เลื่อนปลูกข้าวออกไปก่อน เรืองอยู่ระหว่างการพิจารณาจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	อนุมัติงบประมาณ 84 ล้านบาทอุดหนุนอาคารในพื้นที่ 8.5 แสนไร่ ที่มีปริมาณน้ำไม่เพียงพอสำหรับการเกษตร
กรมชลประทาน	ปรับแผนลดการระบายน้ำออกจากเขื่อนหลัก 4 เขื่อนรวมวันละ 5 ล้านลบ.ม.ต่อวัน หรือเหลือน้ำเพียง 28 ล้านลบ.ม.ต่อวัน จากเดิมที่ปล่อยน้ำอยู่ 33 ล้านลบ.ม.ต่อวัน

ที่มา : มติครม 24 มิ.ย. 58

ชาวไร่อ้อยตื่นแก้ตั้งรงบ.น้ำตาล

วอน 'ประยุทธ์' ใช้ม.44 ยกเลิกระยะห่าง 50 กม.

ชาวไร่อ้อย "ประยุทธ์" ใช้ ม.44 รื้อหลักเกณฑ์กำหนดระยะห่างตั้งโรงงานน้ำตาลใหม่ หลังกรม.อนุมัติแล้ว ย้ายโรงงานไม่ได้ สร้างความเดือดร้อนขนส่งอ้อยเข้าที่บระยะทางไกล ชาวไร่อ้อยจ.สุโขทัยโวยเป็นการปิดกั้นสิทธิของเกษตรกร ย้ายโรงงานน้ำตาลไทยเอกลักษณะจากอุดรติดถมาไม่ได้สิ้นเปลืองค่าขนส่งปีละกว่า 100 ล้านบาท แทนที่จะประหยัดเงินส่วนนี้มาเป็นรายได้ยกระดับคุณภาพชีวิต

นายสุชัย ลิ่มสมมุติ ประธานสหสมาคมชาวไร่อ้อยแห่งประเทศไทย เปิดเผยกับ "ฐานเศรษฐกิจ" ว่า จากที่คณะรัฐมนตรีได้เห็นชอบร่างประกาศกระทรวงอุตสาหกรรมว่าด้วยเรื่องการอนุญาตให้ตั้งหรือย้าย หรือขยายโรงงานน้ำตาลในทุกท้องที่ทั่วราชอาณาจักร โดยกำหนดให้โรงงานน้ำตาลแห่งใหม่ที่ขออนุญาตตั้งหรือย้ายโรงงานน้ำตาลจะมีระยะห่างจากเขตโรงงานน้ำตาลที่มีอยู่เดิม 50 กิโลเมตร ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาในรายละเอียดของคณะกรรมการตรวจสอบร่างกฎหมายและร่างอนุบัญญัติที่เสนอคณะรัฐมนตรี คณะที่ 6 สำนักนายกรัฐมนตรี ได้ส่งผลกระทบต่อ การตั้งโรงงานและขอย้ายพื้นที่ตั้งโรงงานเป็นจำนวนมาก สร้างความเดือดร้อนให้กับชาวไร่อ้อยต้องส่งอ้อยเข้าหีบในระยะทางที่ไกล

โดยที่ผ่านมาชาวไร่อ้อยทั่วประเทศทั้ง 4 องค์ ประกอบด้วย สหพันธ์ชาวไร่อ้อยแห่งประเทศไทย สมาพันธ์ชาวไร่อ้อยแห่งประเทศไทย สหสมาคมชาวไร่อ้อยแห่งประเทศไทย และชมรมสถาบันชาวไร่อ้อยภาคอีสาน พยายามคัดค้านหลักเกณฑ์ดังกล่าวมาโดยตลอด เนื่องจากการกีดกันโรงงานน้ำตาลที่มีความพร้อมไม่สามารถเกิดขึ้นได้

ดังนั้น จึงอยากจะเรียกร้องให้ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ในฐานะหัวหน้ารัฐบาลใช้อำนาจที่มีอยู่ผ่าน ม.44 ทบทวนมติกรม.ใหม่ ให้ยกเลิกการกำหนดเงื่อนไขการตั้งโรงงานน้ำตาลแห่งใหม่ ที่กำหนดระยะห่างไว้ มาเป็นการกำหนดสถานที่ตั้งโดยเสรีแทน เนื่องจากการกระทบกับสิทธิของเกษตรกรชาวไร่อ้อยทั่วประเทศ การกำหนดสถานที่ตั้งควรคำนึงถึงจำนวนปริมาณอ้อยที่



• สุชัย ลิ่มสมมุติ

มีคูสัญญาที่แน่นอนและพื้นที่เพียงพอต่อการขยายพื้นที่เพาะปลูกที่เหมาะสมมากกว่าการกำหนดระยะห่าง

ทั้งนี้ จะเห็นได้จากกรณีการขอย้ายโรงงานน้ำตาลไทยเอกลักษณ์ จากโรงงานที่อยู่ในจังหวัดอุดรธานี ขนาดกำลังการผลิต 1.8 หมื่นตันอ้อย หรือรวมปริมาณอ้อยเข้าหีบ 2.12 ล้านตันอ้อยต่อปี มาตั้งอยู่ในพื้นที่อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดสุโขทัย ไม่สามารถดำเนินการได้ เนื่องจากติดเงื่อนไขร่างประกาศดังกล่าว เพราะมีโรงงานน้ำตาลทิพย์สุโขทัย ตั้งอยู่ก่อนแล้ว มีระยะห่างเพียง 30 กิโลเมตรเท่านั้น

ทั้งที่การขอให้มีการย้ายโรงงานน้ำ

ตาล ก็เป็นความประสงค์ของชาวไร่ ซึ่งมีพื้นที่ปลูกอ้อยส่วนใหญ่อยู่ในจังหวัดสุโขทัยส่งอ้อยเข้าหีบ 1.529 ล้านตัน หรือ 72% ของอ้อยที่ส่งเข้าหีบทั้งหมด ในจำนวนคู่สัญญา 3,068 พันราย แต่ที่ผ่านมามีต้องส่งอ้อยเข้าไปหีบโรงงานน้ำตาลที่จังหวัดอุดรธานี มีระยะทางไกลถึง 150 กิโลเมตร มาเป็นเวลากว่า 10 ปีและต้องแบกรับภาระค่าขนส่งที่สูงมากขึ้น

ดังนั้น หากโรงงานน้ำตาลดังกล่าวสามารถย้ายมาตั้งที่อำเภอสุวรรณภูมิได้ จะช่วยให้ชาวไร่ประหยัดค่าขนส่งอ้อยได้ตันละ 70 บาทหรือปีละกว่า 100 ล้านบาท ซึ่งจะทำให้ชาวไร่มีรายได้เพิ่มขึ้น และยังช่วยลดอุบัติเหตุจากการขนส่งอ้อยบนถนนเส้นทางหลักลงได้อีกทางหนึ่ง

นายสุชัยกล่าวอีกว่า ที่ผ่านมามีทาง 4 องค์กรพยายามเรียกร้องให้มีการยกเลิกเงื่อนไขการกำหนดระยะห่างการตั้งโรงงานน้ำตาลมาอย่างต่อเนื่อง ก่อนที่กรมฯ จะเห็นชอบในร่างประกาศกระทรวงดังกล่าว ไม่ว่าจะเป็นคนละทำงานกำหนด

หลักเกณฑ์ในการอนุญาตโรงงานน้ำตาลทราย ที่กระทรวงอุตสาหกรรมตั้งขึ้นมาทำหน้าที่กำหนดเงื่อนไขแต่ก็ไม่ได้มีการรับฟังเสียงของชาวไร่ แต่จะไปฟังความเห็นของกลุ่มโรงงานน้ำตาลที่มีอยู่ 53 แห่ง เป็นส่วนใหญ่ รวมทั้งการทำหนังสือชี้แจงความเดือดร้อนส่งไปยังนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม แต่เรื่องก็เงียบหาย จนนำไปสู่การเสนอกรมฯ เห็นชอบออกมา

โดยล่าสุดเมื่อวันที่ 10 มิถุนายนที่ผ่านมา สมาคมชาวไร่อ้อยลูกพระยาพิชัย ก็ได้ยื่นหนังสือถึงประธานคณะกรรมการการพาณิชย์ การอุตสาหกรรม และการแรงงาน สภานิติบัญญัติแห่งชาติ(สนช.) ให้ทราบถึงความเดือดร้อนของชาวไร่ในเขตจังหวัดสุโขทัย เพื่อช่วยผลักดันให้นายกรัฐมนตรีรับทราบปัญหาและลงมาแก้ไขหลักเกณฑ์การกำหนดระยะห่างการตั้งโรงงานน้ำตาลใหม่ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของชาวไร่ที่อยากจะให้โรงงานน้ำตาลมาตั้งอยู่ในพื้นที่ได้

โปรเจกต์โคเนื้อพันธุ์ล.ส่อแท้ง

สะพัด! วัวเพื่อนบ้านจ่อขายแดนรอสวมสิทธิ์

โครงการฟาร์มโคเนื้อสร้างอาชีพ 1 พันล้าน ส่อแท้ง หลังกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร แกรมปศุสัตว์ยังค้างชำระหนี้โครงการเก่า ไม่สามารถขอเงินใหม่ได้ ต้องชำระหนี้ให้หมดก่อน ลือถึงเกษตรกรหัวหมอส่งโคเนื้อเพื่อนบ้าน จ่อขายแดนไทย หวังสวมรอยเสียบบ้างร่วมโครงการด้านกรมปศุสัตว์ ยันต้องเพิ่มปริมาณในประเทศ ชีไทยยังขาดแคลน แต่ละปีต้องนำเข้าจากเพื่อนบ้านเฉลี่ย 2 แสนตัว

นายอุบลศักดิ์ บัวหลวงงาม ประธานคณะกรรมการกลางกลุ่มเกษตรกรแห่งประเทศไทย ในฐานะกรรมการกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร เปิดเผยกับ "ฐานเศรษฐกิจ" ว่า โครงการฟาร์มโคเนื้อสร้างอาชีพ ที่กรมปศุสัตว์ ได้ทำหนังสือเพื่อขอรับการจัดสรรเงินกองทุนสงเคราะห์

เกษตรกรจำนวน 1 พันล้านบาทนั้น ไม่สามารถทำได้ โดยตามหลักหน่วยงานที่จะมาขอโครงการใหม่ จะต้องปิดโครงการเก่าและชำระหนี้เก่าให้หมดเสียก่อน ถึงจะมาขอเงินกู้ใหม่ไม่ได้ ทั้งนี้โครงการดังกล่าว มีกรอบระยะเวลาดำเนินงาน 7 ปี เริ่มตั้งแต่ปี 2558-2567 โดยมี



เกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อสหกรณ์ และกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อเป็นศูนย์กลางของการดำเนินงาน “เงิน 1 พันล้านบาท ทางกรมปศุสัตว์จะนำไปใช้ในการจัดหาปัจจัยการผลิตให้แก่เกษตรกร ได้แก่ แม่โคเนื้อพันธุ์ดี โรงเรือน และการจัดการอาหารสัตว์ ผ่านการกู้ยืมเงินของสหกรณ์หรือกลุ่ม

เกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อที่เป็นสมาชิก ในวงเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำปลอดการชำระหนี้เงินต้นและดอกเบี้ยในช่วงระยะเวลา 3 ปีแรก และกำหนดระยะเวลาเริ่มคืนเงินในปีที่ 4 โดยมีเป้าหมายเพื่อสร้างอาชีพการเลี้ยงโคเนื้อให้แก่สมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร 4 พันราย เพิ่มแม่โคเนื้อพันธุ์ดี 2 หมื่นตัว ขณะเดียวกัน เกษตรกรยังมีรายได้เพิ่มขึ้นจากการนำมูลโคไปผลิตปุ๋ยอินทรีย์และก๊าซชีวภาพเพื่อใช้ในการผลิตภาคเกษตร”

สำหรับคุณลักษณะเฉพาะของแม่โคเนื้อที่เข้าร่วมโครงการจะต้องเป็นโคเนื้อเพศเมีย พันธุ์พื้นเมือง พันธุ์ลูกผสมพื้นเมืองบราห์มัน หรือพันธุ์อื่นที่กรมปศุสัตว์ส่งเสริม อายุ 2-4 ปี น้ำหนักไม่ต่ำกว่า 280 กิโลกรัม โดยจะพิจารณาแม่โคสาวตั้งท้อง 3-5 เดือนเข้าร่วมโครงการก่อนเป็นลำดับแรก

นายอุบลศักดิ์ กล่าวอีกว่า ปัจจุบันจำนวนโคเนื้อในประเทศไทยลดลงอย่างมากในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา จาก 8.03 ล้านตัว ในปี 2549 เหลือเพียง 4.31 ล้านตัว ในปี 2557 ขณะที่มีความต้องการเพิ่มขึ้นทั้งในและต่างประเทศ โดยโครงการนี้

เป็นการสร้างความมั่นคงทางอาหาร ลดการนำเข้า และเป็นแหล่งวัตถุดิบผลิตปุ๋ยอินทรีย์และพลังงานทดแทนให้แก่เกษตรกรด้วย

แหล่งข่าวจากเกษตรกรโคเนื้อกล่าวว่า ขณะนี้มีพ่อค้า สังกะเนื้อสาวมาจ่อแถวชายแดนไทย หากกองทุนสงเคราะห์เกษตรกรอนุมัติเงิน คาดว่าจะมีโคจากเพื่อนบ้านเข้ามาสวมสิทธิ์เป็นจำนวนมาก บางรายเตรียมโอนโคตัวเองไปให้ญาติพี่น้องแล้วนำมาขายในโครงการ หวังจะได้เงินจากรัฐบาล เนื่องจากโครงการดังกล่าวยังมีช่องโหว่อีกมาก หากการอนุมัติโครงการและเงินไม่ผ่าน คนที่เสียหายมากที่สุดน่าจะเป็นพ่อค้าที่สั่งวัวนำเข้ามาจ่อที่ชายแดน

สำหรับความต้องการบริโภคเนื้อโคของประเทศ ไทยในปี 2549-2556 มีปริมาณโดยเฉลี่ย 1.25 ล้านตัวต่อปี มีอัตราบริโภคเนื้อโคเฉลี่ย 2.85 กิโลกรัม/คน/ปี เนื้อโคที่บริโภคภายในประเทศเป็นเนื้อโคลูกผสมและโคพื้นเมืองประมาณ 1 ล้านตัว และปริมาณที่ขาดและต้องนำเข้าโคมีชีวิตจากเมียนมา อยู่อีกประมาณ 2 แสนตัว/ปี

แล้งจุดพลผลิตข้าวมันยางวูบ จับตากระทบซึ่งส่งออก/ล้นอินเตียแล้งโอกาสไทย

แล้งหนักกระทบผลผลิตสินค้าเกษตรสำคัญทั่วประเทศเสียหายหนัก ข้าวลุ่มเจ้าพระยาขาดกว่า 2 ล้านตัน ยางกรีดยังไม่ออกหลายหมื่นตัน 2 แสนตัน มันสำปะหลังเสียหายแล้วกว่า 20% ขณะผัก ผลไม้ ทั้งข้าวโพดหวาน สับปะรดป้อนโรงงานแปรรูปวูบถั่วหน้า เาะ มังคุดส่งออกของมีน้อย สมาคมส่งออกข้าวอินเตียแล้ง เป็นโอกาสระบายสต็อกครั้งใหญ่ ต้นราคาข้าวไทย-ข้าวโลกขยับ

จากภัยแล้งฝนตกซ้ำติดปกติดันเนื่องมาจากปรากฏการณ์เอลนีโญ ที่ส่งผลกระทบต่อน้ำในเขื่อนใหญ่ของประเทศในภาพรวมมีปริมาณไม่เพียงพอป้อนภาคเกษตร และกำลังลุกลามเสี่ยงต่อน้ำเพื่อการอุปโภค-บริโภค และเพื่อรักษาระบบนิเวศเสี่ยงอาจไม่เพียงพอ อย่างไรก็ตามนอกเหนือจากพืชข้าวที่กระทบในเบื้องต้นแล้วจากการตรวจสอบของ "ฐานเศรษฐกิจ" พบพืชเกษตรสำคัญอีกหลายรายการ อาทิ ยางพารา มันปะหลัง ผัก

ผลไม้ และอื่นๆ ต่างได้รับผลกระทบผลผลิตลดลงถั่วหน้า ซึ่งนอกจากจะกระทบต่อรายได้ของเกษตรกรแล้ว ยังจะส่งผลกระทบต่อมูลค่าการส่งออกสินค้าเกษตรที่อาจลดลงด้วย

นายเจริญ เหล่าธรรมทัศน์ นายกสมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย เปิดเผยว่า จากพื้นที่เพาะปลูกข้าวลุ่มน้ำเจ้าพระยาในเขตชลประทานที่ยังไม่ได้เพาะปลูกข้าวหน้าปีราว 4 ล้านไร่ หากไม่สามารถปลูกข้าวได้อย่างสิ้นเชิง คาดจะส่งผลให้

ปริมาณข้าวสารหายไปราว 2 ล้านตัน ซึ่งจะกระทบต่อรายได้ของชาวนาที่หายไป ที่รัฐต้องเข้าไปดูแล อย่างไรก็ตาม ผลผลิตข้าวที่หายไปนี้จะไม่ส่งผลกระทบต่อข้าวเปลือกและข้าวสารในประเทศปรับตัวสูงขึ้น รวมถึงราคาข้าวส่งออก เนื่องจากรัฐบาลไทยยังมีข้าวเก่าในสต็อกกว่า 16 ล้านตันที่ผู้นำเข้าไม่ต้องเร่งซื้อ

"ผลผลิตข้าวของไทยไม่น่ามีปัญหา เพราะแม้ฝนแล้งผลผลิตจะหายไป แต่พอมีฝนตกตามปกติ คาดเรื่องการผลิตหน้าจะมีผลผลิตออกมามาก เพราะชาวนาทุกภาคจะเร่งปลูกข้าว ดังนั้นช่วงนี้ถือเป็นจังหวะที่รัฐบาลต้องเร่งระบายข้าวในสต็อก ซึ่งต้องจับตาว่าอินเตียจะประสบภัยแล้งหรือไม่ หากเขาเกิดภัยแล้ง ก็จะต้องลด หรือคงส่งออกเพื่อความมั่นคงด้านอาหาร จะเป็นโอกาสของรัฐบาลไทยในการระบายข้าวในสต็อก และโอกาสของ

0๒8๖๕8๘

ผู้ส่งออกในการส่งออก จะทำให้ราคาข้าว
ทั้งในและต่างประเทศปรับตัวดีขึ้น”

นางสุรีย์ ยอดประจง นายก
สมาคมการค้ามันสำปะหลังไทย กล่าวว่า
จากการประเมินผลกระทบจากภัยแล้ง
และมีโรคแมลงระบาดคาดผลผลิตมัน
สำปะหลังที่ได้เริ่มปลูกในฤดูการผลิตใหม่
เริ่มตั้งแต่ปลายปี 2557 เป็นต้นมาจะได้
รับความเสียหายไปแล้วประมาณ 20%
ของภาพรวม ขณะที่ในปีการผลิต 2558/59
ทางสมาคมได้คาดการณ์ผลผลิตหัวมันสด
จะขยายตัวเพิ่มขึ้นจากปีการผลิต 2557/58
ที่ 10% หรือกรณีเลวร้ายจะมีผลผลิตใกล้เคียงกัน
จากปีการผลิต 2557/58 คาดไทย
จะมีผลผลิตหัวมันสดประมาณ 31 ล้านตัน
ซึ่งคณะสำรวจของทางสมาคมจะลงพื้นที่
สำรวจและจะทราบผลผลิตปี 2557/58 ที่
ชัดเจนในต้นเดือนกันยายนนี้

“กรณีเลวร้ายสุดผลผลิตหัวมันปี



2558/59 ไม่น่าต่ำกว่าปี 2557/58 เพราะ
แม้ผลผลิตมันในภาคอื่น ๆ อาจได้รับความ
เสียหายบ้าง แต่พื้นที่ภาคตะวันตกปีนี้
แถวกาญจนบุรี อุทัยธานี น้ำฝนอุดม
สมบูรณ์ดีจะมีผลผลิตมาชดเชย ขณะที่
ผลผลิตมันของกัมพูชาปีนี้ก็เพิ่มขึ้น เรา
สามารถนำเข้ามาแปรรูปส่งออกได้”

นายประสิทธิ์ หมัดเส็น รองผู้
อำนวยการ รักษาการแทนผู้อำนวยการ
สำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวน
ยาง (สกย.) กล่าวว่า จากภัยแล้งที่เกิดขึ้น
ในขณะนี้ทำให้ความชื้นลดลง หลายพื้นที่
ในภาคเหนือและตะวันออกเฉียงเหนือ

กรีดน้ำยางไม่ออก หรือออกน้อย คาดจะ
ส่งผลให้ในปีนี้มีผลผลิตยางพาราของไทย
จะลดลงเหลือราว 4 ล้านตัน จากปี 2557
มีผลผลิตประมาณ 4.2 ล้านตันทำให้มี
ผลผลิตเพื่อส่งออกลดลง แต่ราคาขางมี
แนวโน้มปรับตัวดีขึ้นตามผลผลิตที่มีน้อย

ขณะแหล่งข่าวจากวงการส่งออก
ผักผลไม้ กล่าวว่า จากภัยแล้งที่รุนแรง
ในขณะนี้ส่งผลให้ผลผลิตผักผลไม้ส่งออก
สำคัญเกือบทุกรายการของไทยมีผลผลิต
ที่ลดลงไม่เพียงพอในการส่งออก และมี
ราคาสูงไม่ว่าจะเป็นข้าวโพดหวาน
สับปะรด เงาะ มังคุด ทูเรียน

เลือกตั้งผู้แทนเกษตรกร 4 ภาค เข้าไปสะท้อนปัญหาให้รัฐบาล

นายวัชรพันธุ์ จันทขจร เลขาธิการ สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร เปิดเผยว่า การเลือกตั้งผู้แทนเกษตรกร ประจำปี 2558 ในครั้งนี้ทางสำนักงานกองทุนฟื้นฟูฯได้ร่วมกับกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ลงพื้นที่กระจายความรู้และความสำคัญของการเลือกตั้งผู้แทนเกษตรกรโดยมอบหมายให้ กำนันผู้ใหญ่บ้าน นำรายชื่อผู้สมัคร และหมายเลขผู้สมัครประกาศผ่านเสียงตามสาย ภายในชุมชนในส่วนของความพร้อมในด้านการเตรียมการเลือกตั้งผู้แทนเกษตรกรทางสำนักงานกองทุนฟื้นฟูฯได้มีการประชุมหารือร่วมกับกรมการปกครอง โดยการจัดอบรมสัมมนาเจ้าหน้าที่ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับทั้ง 4 ภาค ประกอบด้วย ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคใต้ และภาคตะวันออก เฉียงเหนือ จึงมั่นใจถึงความพร้อม

ดังนั้น สำนักงานกองทุนฯคาดหวังว่าผู้แทนเกษตรกรจะต้องเป็นตัวแทน

เกษตรกรที่สะท้อนปัญหาได้อย่างแท้จริง และรับใช้ประชาชนให้มากขึ้นเพราะขณะนี้เกษตรกรประสบปัญหา 3 กรณี คือ 1.พืชผลทางการเกษตรตกต่ำ 2.ปัญหาภัยแล้ง และ 3.รายได้ลดลง ทั้ง 3 กรณีเป็นปัญหาที่ผู้เกี่ยวข้องรวมถึงรัฐบาลต้องเข้ามาแก้ไข ซึ่งจะเป็นการสะท้อนให้สังคมรับรู้ถึงเกษตรกรไม่สามารถแก้ปัญหาด้วยตัวเองได้ ผู้แทนที่ได้รับการเลือกตั้งเข้ามาจะเป็นผู้ที่สะท้อนปัญหาของเกษตรกรว่าอยู่ตรงไหน

“ในวันอาทิตย์ที่ 28 มิ.ย. ที่ จะถึงนี้จึงอยากเชิญชวนสมาชิกกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรให้ออกมาใช้สิทธิเลือกตั้งครั้งสำคัญ ที่มีผู้สมัครทั้งหมด 92 คน ทั่วประเทศ ให้เหลือเพียง 20 คน ที่จะเข้ามาทำหน้าที่ในการแก้ไขปัญหาเรื่องหนี้สินและฟื้นฟูอาชีพของเกษตรกรให้เกิดประโยชน์แก่ตัวเกษตรกรเอง” นายวัชรพันธุ์ กล่าว

A8 **บอกกล่าว** เล่าเรื่อง

สุรินทร์จัดงานวันเกษตรแห่งชาติ

เกษตรกรคือกระดูกสันหลังของชาติ ดาวร กุลโชติ รอง ผวจ.สุรินทร์ ให้ความสำคัญอาชีพเกษตรกรไทยจึงได้ร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ จัดงาน “วันเกษตรแห่งชาติ ประจำปี 2558” ระหว่างวันที่ 3-12 ก.ค.นี้ ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน



สุรินทร์พร้อมจัดงานวันเกษตรแห่งชาติ

วัตถุประสงค์ในการจัดงานครั้งนี้ เพื่อเปิดโอกาสในการแลกเปลี่ยนทางวิชาการและเทคโนโลยีด้านการเกษตร ตลอดจนเผยแพร่และถ่ายทอดความรู้ทางการเกษตรและเทคโนโลยี รวมทั้งเพื่อให้ทุกภาคส่วนเห็นความสำคัญของอาชีพเกษตรกรในฐานะผู้ผลิตอาหารและเป็นครัวโลกในอนาคตข้างหน้า ภายในงานมีสินค้าให้ซื้อขิมอิมท้องถิ่นมากมายแวะเวียนผ่านเมืองช้างก็อย่าลืมไปร่วมงานเน้อ...ปีหนึ่งมีแค่ครั้งเดียว

สหกรณ์พระนคร ยิ้มขอเดลิ

ขนสินค้าร่วมรายการ ใช้คูปองลดเลข10%

เฮใช้คูปองส่วนลดเดลินิวส์ลดทันที สเต็ก เนื้อ
ริบอาย ทีโบน สันนอก สันใน ♦ อ่านต่อหน้า 2



► ขอเดลิ...ประชาชนนำ
คูปอง 10% จากหนังสือพิมพ์
เดลินิวส์มาใช้เป็นส่วนลดซื้อสินค้า
ดีมีคุณภาพที่สหกรณ์พระนคร
จำกัด ซึ่งเข้าร่วมรายการซื้อป้า
ไทย ส่งผลให้ยอดจำหน่ายสินค้า
โดยรวมเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง

ยอดลิ้ว

□ ต่อจากหน้า 1

จากร้านชื่อดังสาขาสหกรณ์เครือข่ายโคเนโอใน
รั้ว ม.เกษตรศาสตร์ กำแพงแสน จ.นครปฐม
สหกรณ์พระนครของเมืองกรุงเอาใจนักช้อป
จัดสินค้าเข้าร่วมรายการกว่า 10 รายการ ลด
กระหน่ำบู๊อินทรีย์ผสมมูลค้างคาว ตราสหกรณ์
การเกษตรทำวังผา ใช้คุปองแลกซื้อเหลือเพียง
กระสอบละ 342 บาท สหกรณ์ปากน้ำโพขยาย
สาขาเอาใจลูกค้าแล้วนับ 10 แห่ง “สกุลนคร”
เข้าร่วมโครงการเพิ่มอีก 4 แห่ง จำหน่ายสินค้า
ส่งตรงถึงมือผู้บริโภค

โครงการที่ ๗ กรมส่งเสริมสหกรณ์
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จับมือร่วมกับ นสพ.
เฉลิมวิทย์ จัดโครงการร่วมใจลดค่าครองชีพ ส่ง
ความศุภสู่ประชาชน จัดทำอุปถัมภ์ 10 เปอร์เซ็นต์
เงินดี คัดจากมุมมองชนชั้นนักกีฬา นำไปแลกซื้อ
สินค้าราคาประหยัดจากสหกรณ์เข้าร่วมโครงการ
ทั่วประเทศ รวมถึงนำไปใช้แลกซื้อสินค้า ภายใน
งานเทศกาลไม้ดอกไม้ประดับและปลาสวยงาม ที่
ตลาดริมน้ำคลองมดุงกรุงเทพมหานคร หรือตลาดนายฯ
ยังทำเนียบรัฐบาล กรุงเทพฯ ระหว่างวันที่ 6-28
มิ.ย. ตามที่เป็นไปอย่างต่อเนื่อง

เกี่ยวกับเรื่องนี้ เมื่อวันที่ 27 มิ.ย. นาย
วินัย หารดีะ ผู้จัดการใหญ่สหกรณ์การเกษตร
ทำวังผา จำกัด จ.น่าน เปิดเผยว่า สมาชิก
สหกรณ์ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรเพาะ
ปลูก ทำสวน ทำไร่ ได้นำสินค้าการเกษตรมา
จำหน่ายในราคาถูกกว่าท้องตลาด โดยนำอุป
จาก นสพ.เฉลิมวิทย์มาแลกซื้อสินค้าจะได้รับ
ส่วนลดทันที 10 เปอร์เซ็นต์ โดยเฉพาะบู๊
อินทรีย์ผสมมูลค้างคาวตราสหกรณ์การเกษตร
ทำวังผา มีธาดูอาหารที่พืชต้องการมากถึง 13

ชนิด ขนาดใหญ่กระสอบ 50 กิโลกรัม จากปกติ
จำหน่ายในราคา 400 บาท ลดเหลือ 380 บาท
และหากนำอุปถัมภ์ส่วนลดจาก นสพ.เฉลิมวิทย์
แลกซื้อเหลือเพียงกระสอบละ 342 บาท จึง
ถือว่าคุ้มค่าเป็นอย่างมาก จนทำให้มีสมาชิก
และประชาชนทั่วไปมาแลกซื้อไปใช้ในพื้น
ที่การเกษตรกันอย่างคึกคัก

ด้าน นายโสรัจ ออไอสุรีย์ สหกรณ์
จังหวัดนครสวรรค์ เปิดเผยกรณีมีสหกรณ์ใน
พื้นที่สมัครเข้าร่วมโครงการอุปถัมภ์ส่วนลดกับ
นสพ.เฉลิมวิทย์ เพิ่มเติมว่า ขณะนี้ จ.นครสวรรค์
มีสหกรณ์เข้าร่วมโครงการแล้ว 10 แห่ง จนทำให้
สินค้าของสหกรณ์ได้รับความนิยมและส่งผล
ให้ยอดขายอุปถัมภ์แพร่หลายมากขึ้น อีกทั้งยัง
ทำให้ประชาชนในแต่ละพื้นที่ สามารถเลือกซื้อ
สินค้าได้รับส่วนลดตามสหกรณ์ใกล้บ้านได้
สะดวกสบายยิ่งขึ้น ส่วนสินค้าที่ได้รับความนิยม
ยังคงเป็นสินค้าอุปโภคบริโภคไว้ใช้ในชีวิ
ประจำวัน อาทิ น้ำดื่ม ข้าวสาร ะหมี่กึ่งสำเร็จ
รูป น้ำปลา ปลากระป๋อง และกาแฟ เป็นต้น

ส่วน นายวิทยา จีนต์จันทร์วงศ์ สหกรณ์
จังหวัดสกลนคร กล่าวว่า ขณะนี้มีสหกรณ์เข้า
ร่วมโครงการอุปถัมภ์ส่วนลดกับ นสพ.เฉลิมวิทย์
เพิ่มเติม 4 สหกรณ์ ประกอบด้วย 1.สหกรณ์ร้าน
ครูสว่างแดนดิน จำกัด อ.สว่างแดนดิน จำหน่าย
สินค้าอุปโภคบริโภค เช่น กล้วย แป้ง แชมพู
2. สหกรณ์การเกษตรพรรณานิคม จำกัด
อ.พรรณานิคม จำหน่ายน้ำดื่ม 3. สหกรณ์
การเกษตรกุสุมาลย์ จำกัด อ.เกษตรกุสุมาลย์
จำหน่าย กล้วย แป้ง และแชมพู และ 4. สหกรณ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร จำกัด จำหน่าย
สินค้าอุปโภคบริโภค

ขณะที่ สหกรณ์เข้าร่วมโครงการก่อน

หน้านี้ อาทิ สหกรณ์อากาศอำนวย จำหน่ายผ้า เฉพาะเด็กเนื้อริบอขาย ที่โบน สันนอก ต้มใน
คลุมไหล่ ผ้าพันคอ สหกรณ์โกนอมวาริชภูมิ จากราคาขายปกติงานละ 250-500 บาท หากใช้
จำหน่ายนมยูเอชที สหกรณ์การเกษตรต่างอย ปลูกองจะได้รับส่วนลดทันที 25-50 บาท
จำหน่ายไม้กวาด สหกรณ์เพื่อการตลาดลูกค้า ขณะที่ นายอรรถนิติ โอบาก อายุ 32 ปี
ร.ก.ส.สกลนคร จำหน่ายข้าวฮางอก ข้าวกล้อง ฝ่ายจัดซื้อสหกรณ์พระนคร จำกัด เปิดเผยว่า จาก
ไรซ์เบอร์รี่และน้ำยาอเนกประสงค์ สหกรณ์ การร่วมมือกับ นสพ.เฉลิมวิทย์ และกรมส่งเสริม
การเกษตรโนนหัวช้าง จำหน่ายน้ำมันมะขามป้อม สหกรณ์ จัดโครงการพิเศษปลูกองส่วนลดแลกซื้อ
และไวน์ชนิดต่าง ๆ โดยสหกรณ์พระนคร ได้เข้าร่วมโครงการตั้งแต่

นายวิทยา กล่าวด้วยว่า สำหรับชิ้นส่วน วันที่ 22 มี.ย. ที่ผ่านมา จำหน่ายผลิตภัณฑ์ของ
ปลูกองส่วนลดจาก นสพ.เฉลิมวิทย์ได้รับกระแสการ สหกรณ์เข้าร่วมรายการกว่า 10 รายการ อาทิ
ตอบรับเป็นอย่างดี โดยผู้สนใจสามารถสอบถาม กล้วยน้ำว้า กล้วยน้ำว้า กล้วยน้ำว้า กล้วยน้ำว้า
รายละเอียดได้ที่สำนักงานสหกรณ์ จ.สกลนคร กล้วยน้ำว้า กล้วยน้ำว้า กล้วยน้ำว้า กล้วยน้ำว้า
เลขที่ 401 ถนนสกล-นาแก ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมือง กล้วยน้ำว้า กล้วยน้ำว้า กล้วยน้ำว้า กล้วยน้ำว้า
จ.สกลนคร 47000 หรือโทรศัพท์ 0-4271-1671 กล้วยน้ำว้า กล้วยน้ำว้า กล้วยน้ำว้า กล้วยน้ำว้า
หรือ อีเมล cpd_sakonnakhon@cpd.go.th กล้วยน้ำว้า กล้วยน้ำว้า กล้วยน้ำว้า กล้วยน้ำว้า

ที่สหกรณ์หมู่บ้านสหพร จำกัด ซอยวัด ส่วนที่งานเทศกาลไม้ดอกไม้ประดับ
หทัยเรศวร ถนนเป็นเกล้า-นครชัยศรี หมู่ 5 และปลาสวยงาม หรือตลาดนาขยง คลองผดุง
ค.สาขลา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม จัดงาน และปลาสวยงาม หรือตลาดนาขยง คลองผดุง
ฉลองครบรอบ 10 ปี ภายในงานมีกิจกรรมมาก กล้วยน้ำว้า กล้วยน้ำว้า กล้วยน้ำว้า กล้วยน้ำว้า
มาย รวมถึงโครงการเพิ่มหุ้นและฝากเงินออม กล้วยน้ำว้า กล้วยน้ำว้า กล้วยน้ำว้า กล้วยน้ำว้า
การแข่งขันกีฬาสามัคคีด้านยาเสพติด โดยมีเครือ กล้วยน้ำว้า กล้วยน้ำว้า กล้วยน้ำว้า กล้วยน้ำว้า
ข่ายจากสหกรณ์กว่า 10 แห่ง นำสินค้ามา กล้วยน้ำว้า กล้วยน้ำว้า กล้วยน้ำว้า กล้วยน้ำว้า
จำหน่ายให้กับผู้บริโภคในราคาประหยัด โดยมี กล้วยน้ำว้า กล้วยน้ำว้า กล้วยน้ำว้า กล้วยน้ำว้า
ผู้สนใจนำปลูกองส่วนลดจาก นสพ.เฉลิมวิทย์ มา กล้วยน้ำว้า กล้วยน้ำว้า กล้วยน้ำว้า กล้วยน้ำว้า
แลกซื้อสินค้าเป็นจำนวนมาก กล้วยน้ำว้า กล้วยน้ำว้า กล้วยน้ำว้า กล้วยน้ำว้า

ส่วนที่ร้านแม็กบี่ฟ สเด็คเฮาส์ ซึ่งเป็น กล้วยน้ำว้า กล้วยน้ำว้า กล้วยน้ำว้า กล้วยน้ำว้า
สาขาของสหกรณ์เครือข่ายโคเนื้อ จำกัด ภายใน กล้วยน้ำว้า กล้วยน้ำว้า กล้วยน้ำว้า กล้วยน้ำว้า
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์กำแพงแสน จ.นคร กล้วยน้ำว้า กล้วยน้ำว้า กล้วยน้ำว้า กล้วยน้ำว้า
ปฐม น.ส.จันทน์ ศรีมิตรานนท์ ผจก.สหกรณ์เครือ กล้วยน้ำว้า กล้วยน้ำว้า กล้วยน้ำว้า กล้วยน้ำว้า
ข่ายโคเนื้อ กล่าวว่า หลังจากเข้าร่วมโครงการปลูกอง กล้วยน้ำว้า กล้วยน้ำว้า กล้วยน้ำว้า กล้วยน้ำว้า
ส่วนลดกับ นสพ.เฉลิมวิทย์ ทำให้มีลูกค้าตัดปลูกอง กล้วยน้ำว้า กล้วยน้ำว้า กล้วยน้ำว้า กล้วยน้ำว้า
ใช้เป็นส่วนลดมารับประทานอาหารกันอย่างต่อ กล้วยน้ำว้า กล้วยน้ำว้า กล้วยน้ำว้า กล้วยน้ำว้า
เนื่อง ส่งผลให้มียอดขายอาหารเพิ่มขึ้น โดย กล้วยน้ำว้า กล้วยน้ำว้า กล้วยน้ำว้า กล้วยน้ำว้า

ขณะที่ช่วงวันบรรดาตัวแทนผู้ค้าจาก กล้วยน้ำว้า กล้วยน้ำว้า กล้วยน้ำว้า กล้วยน้ำว้า
สหกรณ์เข้าร่วมโครงการ บางรายจัดโปรโมชั่น กล้วยน้ำว้า กล้วยน้ำว้า กล้วยน้ำว้า กล้วยน้ำว้า
พิเศษเอาใจลูกค้าส่งท้ายงานด้วยการลดกระ กล้วยน้ำว้า กล้วยน้ำว้า กล้วยน้ำว้า กล้วยน้ำว้า
หน้าราคาสินค้าถึง 40% ส่งผลให้บรรยากาศการ กล้วยน้ำว้า กล้วยน้ำว้า กล้วยน้ำว้า กล้วยน้ำว้า
ซื้อขายสินค้าช่วงนี้จึงเป็นไปอย่างคึกคัก. กล้วยน้ำว้า กล้วยน้ำว้า กล้วยน้ำว้า กล้วยน้ำว้า

ประมงตัดใจเทียบท่า นับถอยหลังผลกระทบอุตสาหกรรมต่อเนื่อง

● กับข่าวภูมิภาค

ภาคประมงกำลังเข้าสู่รอยต่อที่สำคัญอีกครั้ง เมื่อการหารือร่วมกันระหว่างภาครัฐรัฐนำโดย พล.ร.อ. ไกรสร จันทรวิธานิชย์ ผู้บัญชาการทหารเรือ (ผบ.ทร.) ในฐานะผู้บัญชาการศูนย์บัญชาการแก้ไขปัญหาการทำประมงผิดกฎหมาย (ศปมผ.) เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 25 มิ.ย. ที่ผ่านมา มีการยืนยันถึงท่าที ต่อการที่จะบังคับใช้ข้อกำหนดสำหรับเรือที่ออกไปทำประมง มีผลตั้งแต่วันที่ 1 ก.ค. ที่จะถึงนี้ เพื่อให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติการแก้ไขปัญหาการทำประมงที่ผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไร้การควบคุม (IUU Fishing) หลังจากที สหภาพยุโรป (อียู) ได้ให้ใบเหลืองกับไทยในเดือนเม.ย. ที่ผ่านมา จนอาจจะส่งผลต่อเนื่องถึงการส่งออกสินค้าไปยังอียู

เครือข่ายภาคประมง ต่างเห็นตรงกันว่า เพื่อเลี่ยงการทำผิดกฎหมาย ซึ่งโทษที่วางไว้คือ ปรับ 100,000 บาท จำคุก 1 ปี จึงเห็นควรให้นำเรือประมงกลับเข้าสู่ฝั่ง

ผลที่จะตามมานับจากนี้ก็คือภาวะชะงักงันในตลาดค้าสัตว์น้ำ เนื่องจากไม่มีช่องทางที่จะนำสัตว์น้ำเข้าสู่ระบบ และกระทบต่อเนื่องไปถึงห่วงโซ่ในภาคการผลิตของอุตสาหกรรมประมง ไม่ว่าจะเป็นแรงงานบนเรือ โรงงานน้ำแข็งที่ผลิตเพื่อใช้ในกิจการประมง แพปลาจับสัตว์น้ำ ห้องเย็น กระทั่งโรงงานแปรรูป ที่คาดว่าจะมูลค่าความเสียหายในระบบ ที่จะเห็นเมื่อเข้าสู่เดือนส.ค. ที่เรือประมง 22 จังหวัด หยุดจับสัตว์น้ำ จะสูงถึง 10,000 ล้านบาทต่อเดือน จากความชะงักงัน เพราะเรือ 30,000 ลำ ใน 22 จังหวัดพากันเทียบท่า

นายมงคล สุขเจริญคณา รองนายกสมาคมประมงแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า การที่เรือประมงพากันเทียบท่า

คือ ทางออกเดียวที่แสดงให้เห็นถึงการเคารพต่อข้อบังคับของภาครัฐที่เข้ามาจัดระเบียบในแง่ต่างๆ

อย่างไรก็ตามสิ่งที่ขอให้ข้อสังเกตต่อภาครัฐ ก็คือ ปัญหาที่เกิดขึ้นกับภาคประมง เนื่องจากเป็นเรื่องยากที่ภาคประมงจะปรับตัวได้ภายในระยะเวลา 2 เดือน

ข้อกำหนดในบางเรื่อง ภาครัฐน่าจะตระหนักว่าต้องใช้เวลาในการปรับตัว ในเมื่อกิจการประมงถูกกลืนมาเป็นเวลานาน การที่จะเข้าสู่ระบบที่สามารถควบคุมได้ย่อมไม่ใช่เรื่องง่าย อุปสรรคเหล่านี้ยากให้ภาครัฐได้ตระหนัก ยืนยันว่าเมื่อออกมาเป็นข้อกำหนดภาคประมง พร้อมที่จะให้ความร่วมมือ แต่รัฐก็ควรที่จะผ่อนปรนในเรื่องการเวลาที่บังคับใช้ด้วย

“นาที่นี้สิ่งที่ภาคประมงทำได้ คือนำเรือเข้าสู่ฝั่ง เพราะหากออกไปทำประมง ก็เท่ากับว่าออกไปให้ถูกจับกุม การที่เรือพากันเทียบท่า ไม่ได้เป็นการประห้วง แต่ต้องการย้าให้เห็นว่า ไม่มีทางเลือกที่ดีกว่านี้ แม้ว่าสิ่งที่จะเกิดขึ้นจะเป็นการจำกัดเองก็ต้องยอมรับ”

ต้นทุนของการออกไปทำประมงน้ำลึกต่อวันเฉลี่ยที่ 50,000 บาท แต่เมื่อเทียบกับอัตราโทษที่บังคับใช้ 100,000 บาท ก็เกินกว่าที่จะยอมรับได้ ในฐานะตัวแทนของภาคประมง ย้ำว่าไม่มีทางเลือกที่ดีกว่านี้ หากมีเรือประมงที่ออกไปหาปลาในช่วงนี้ก็จะเรือที่ไม่ได้เป็นสมาชิกของสมาคมประมงทั้ง 22 จังหวัด เพราะเสียเงินส่วนใหญ่ เห็นตรงกันว่า ควรนำเรือกลับเข้าสู่ฝั่ง

นายมงคล กล่าวว่า ก่อนหน้าที่เครือข่ายประมง 22 จังหวัด จะมีทำที่ร่วมกันในเรื่องดังกล่าว ก็ได้นำเรื่องนี้ไปหารือเพื่อสะท้อนถึงไปถึงภาครัฐโดยตรง แต่สิ่งที่ได้รับกลับมาก็คือ การยืนยันทำที่จะเริ่มจัดระเบียบกิจการประมงมีผลตั้งแต่ 1 ก.ค. เป็นต้นไป

นายมงคล ย้ำว่าข้อบังคับต่างๆที่ออกมาภาคประมงพร้อมที่จะให้ความร่วมมือเพียงแต่ว่าในบางประเด็น ยากให้รัฐพิจารณาว่าในทางปฏิบัติ ภาคประมงจะสามารถปรับตัวได้ทันอย่างที่ต้องการหรือไม่ ที่สำคัญควรพิจารณาด้วยว่า เงื่อนไขของปัญหาที่สะสมมาจนถึงปัจจุบันนี้



ความยืดหยุ่นของหน่วยงานรัฐ ก็เป็นส่วนหนึ่งของการร่วมสร้างเงื่อนไขขึ้นมา

“ภาครัฐออกนโยบายที่สนองตอบอยู่ แต่ในมุมมองด้านก็คือคนในภาคประมง กำลังจะเข้าสู่ภาวะวิกฤตที่มาจากนโยบายรัฐ ได้แต่

หวังว่าเมื่อเรือประมงพากันเทียบท่า ความเสียหายที่จะตามมา จะทำให้รัฐมีมุมมองอีกด้านที่สมบูรณ์ยิ่งขึ้น”

ขณะที่ นายภูเบศ จันทน์นิมิ ประธานสมาคมการประมงแห่งประเทศไทย กล่าวว่า



แนวทางของภาครัฐต่อการเข้ามาจัดระเบียบ การทำประมง คือการแยกการทำประมงทั้ง ประมงพาณิชย์ ประมงชายฝั่ง ออกจากกัน การควบคุมในเรื่องของเครื่องมือทำประมง การจ้างงาน

ส่วนปัญหาที่ตามมาับจากนี้ก็คือ เมื่อเรือประมงจำนวนมากหยุดออกเรือ วัตถุดิบที่นำมาใช้สำหรับโรงงานแปรรูป ก็ขาดแคลน ปัญหานี้จะขยายออกไป ทั้งระบบ โรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ อาจจะไม่ได้อยู่ได้หากมีความพร้อมในเรื่องของทุน ที่จะรองรับการนำเข้าวัตถุดิบ ขณะที่โรงงาน



ระดับกลางและล่าง อาจจะต้องเผชิญกับ ผลกระทบจากการหยุดทำประมงโดยตรง ทางด้าน นายบรรจง นะแส

นายกสมาคมทะเลไทย กล่าวว่า แนวทาง ที่รัฐบาลบังคับใช้เอื้อต่อประมงพื้นบ้าน สิ่งที่เรา กำลังทำในขณะนี้ เป็นการทำให้ ทุกอย่างถูก กฎหมาย เพื่อไม่ให้ถูกกีดกันจากต่างประเทศ หากภาครัฐดำเนินการอย่างจริงจังก็จะทำให้ ธุรกิจประมงของไทยมีความยั่งยืน

ส่วน นายทวี ปิยะพัฒนา กรรมการ ผู้จัดการบริษัทแปซิฟิกแปรรูปสัตว์น้ำ

จ.สงขลา กล่าวว่า การหยุดทำประมงจะ ทำให้โรงงานที่รับวัตถุดิบภายในประเทศมา แปรรูปได้ผลกระทบ เชื่อว่าจากนี้ไปหลาย โรงงานอาจจะต้องลดกำลังผลิต ขณะการ วางจ้างแรงงาน เพราะข้อจำกัดเรื่องของฐาน รายได้ ที่ไม่สามารถแบกรับภาระ จากการสั่ง นำเข้าวัตถุดิบจากต่างประเทศได้ ส่วนกิจการ ที่ต่อเนื่อง ทั้งแปปลา โรงงานน้ำแข็ง ห้องเย็น ปัญหาที่จะลงเอยก็แทบไม่ต่างกัน

เช่นเดียวกับ นางวรรณมา หวังจันทร์

เจ้าของแปปลา เบอร์ 14 จังหวัดสงขลา

ที่กล่าวว่า ขณะนี้เริ่มเห็นถึงผลกระทบในแง่ ที่สินค้าสัตว์น้ำเข้ามาสู่ระบบลดลง จากเรือที่ พาเกินหยุดทำประมง

หากประเมินสภาพปัญหาจะเห็นว่า

ขณะนี้ภาคประมงเจอปัญหารอบด้าน

ทั้งการเข้าสู่ระบบ ตามแนวทางของรัฐ

ขณะที่การทำประมงนอกน่านน้ำ ก็พบกับ

แรงกดดันจากประเทศเจ้าของสัมปทาน

ทั้งมาเลเซีย และอินโดนีเซีย

จัดระเบียบใหม่

ผลจากการบังคับใช้ข้อกำหนดเพื่อ
แก้ปัญหาอันจะทำให้การทำประมง
ดำเนินการได้อย่างยั่งยืนเป็นระบบ และ
ยกระดับมาตรฐานการประมงของไทยให้
สอดคล้องกับมาตรฐานสากล ทำให้นับ
ตั้งแต่วันที่ 1 ก.ค. เป็นต้นไป การออกไป
ทำประมงสำหรับเรือทุกลำ จะต้อง
มีเอกสารแสดง

เอกสารเหล่านี้ ประกอบด้วย ทะเบียน
เรือไทย ใบอนุญาตใช้เรือ ใบประกาศ
นายเรือ ใบประกาศช่างเครื่อง ใบอนุญาต
ใช้เครื่องมือใช้เรือ ใบประกาศนียบัตร
ใช้วิทยุทั่วไป ใบอนุญาตบัตร (ใบค่าน้ำ)
หลักฐานแดงตัวบุคคลของนายท้ายเรือ
หลักฐานแดงตัวบุคคลของช่างเครื่อง
ประจำเรือ สัญญาจ้าง และทะเบียน
ลูกจ้าง

ตั้งแต่วันที่ 29 เม.ย. ที่ผ่านมา
คณะรักษาความแห่งชาติ หรือคสช.
ได้มีคำสั่งที่ 10/2558 เรื่องการแก้ไข
ปัญหาการทำประมงผิดกฎหมาย
ขาดการรายงาน และไร้การควบคุม

คสช.มีคำสั่งให้จัดตั้งศูนย์บัญชาการ
แก้ไขปัญหาการทำประมงผิดกฎหมาย
(ศปมพ.) ขึ้นตรงกับนายกรัฐมนตรี โดยมี
ผู้บัญชาการทหารเรือ ทำหน้าที่เป็น
ผู้บัญชาการศูนย์บัญชาการแก้ไขปัญหา
การทำประมงผิดกฎหมาย และได้เริ่ม
ปฏิบัติภารกิจตั้งแต่วันที่ 1 พ.ค. ด้วยการ
กวาดค้นจับกุมเรือประมงที่ไม่ปฏิบัติตาม
กฎหมาย

รายละเอียดส่วนหนึ่งของคำสั่ง
ข้างต้น ที่ผู้ประกอบการต้องถือปฏิบัติ
ก็คือ

กำหนดให้เจ้าของหรือผู้ประกอบการ
เรือประมง เรือบรรทุกสินค้าประมงท่องเที่ยว
ตลอดจนยานพาหนะทางน้ำทุกชนิดที่ใช้
ทำการประมง ชนถ่ายหรือเก็บรักษาสัตว์น้ำ
ที่ได้จากยานพาหนะทางน้ำทุกชนิดที่ใช้
ทำการประมง มีขนาดตั้งแต่ 30 ตันกรอส
ขึ้นไป หรือตามขนาดที่ศปมพ. กำหนด
ต้องติดตั้งระบบติดตามเรือประมง

(Vessel Monitoring System: VMS)
เรือประมงยังต้องแจ้งรหัสการเข้าถึง
ระบบการติดตามเรือ (Access Code)

และต้องเปิดเครื่องไว้ตลอดเวลาขณะอยู่ใน
ทะเล เพื่อให้เจ้าหน้าที่สามารถติดตามเรือได้
นอกจากนี้ ภาครัฐ ยังมีการจัดวาง
แนวทางในหลายกุดด้าน รวมถึง สํารวจ
ข้อมูลเรือประมงทั้งหมด จัดทำนโยบาย
ด้านการประมง

กรมประมง และกรมเจ้าท่า จะสํารวจ
ข้อมูลเรือประมงทั้งหมดที่มีอยู่ เพื่อแยก
ประเภท ชนิด และขนาดของเรือให้ชัดเจน
สํารับใช้เป็นฐานข้อมูลในการกำหนด
นโยบายด้านการประมง โดยการมอบหมาย
ให้สำนักงานกฎหมาย ศปมพ. และ
กรมประมง ร่วมพิจารณาจัดทำ
พระราชบัญญัติการประมงฉบับใหม่
ทดแทน พระราชบัญญัติการประมง พ.ศ.
2558 เพื่อให้เนื้อหาคอบคลุมทุกประยตึน
ก่อนที่จะมีการเสนอยู่

เคาะขายข้าวเก่า 1.3 ล้านตัน

●พาณิชย์สั่งช่วยเหลือเกษตรกรช่วยแก้ภัยแล้ง

จ. "ฉัตรชัย" ขงนบช. 1 ก.ค. นี้ ระบายข้าวเกรดซี 1.3 ล้านตัน แบบยกคลัง ให้อุตสาหกรรมเอทานอล ส่วนที่เหลือรอผลศึกษาขายเหมาคลัง หรือคัดแยกข้าวเกรดซี ออกจากข้าวเกรดอื่นๆ พร้อมสั่งหน่วยงานพาณิชย์ช่วยเหลือภัยแล้งเกษตรกร พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รมว.พาณิชย์

เปิดเผยว่ากระทรวงพาณิชย์จะเสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายและบริหารจัดการข้าว (นบข.) ที่มี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีเป็นประธาน วันที่ 1 ก.ค. นี้ พิจารณาแผนการระบายข้าวสารในสต็อกรัฐบาล 1.3 ล้านตัน แบบยกคลัง ซึ่งเป็นข้าวเกรดซี หรือข้าวเสื่อมสภาพให้กับอุตสาหกรรมเอทานอลเพราะไม่สามารถนำมาบริโภคได้อีก

และเป็นอันว่า ข้าวดังกล่าวจะไม่ไหลกลับเข้าสู่ระบบการค้าข้าวปกติ เพราะจะมีคณะกรรมการคอยดูแล เบื้องต้นจะแบ่งการระบายข้าวเกรดซี 1.3 ล้านตัน ออกเป็น 3 รอบ คือ ในช่วงเดือน ก.ค. เดือน ส.ค. และเดือน ก.ย. ซึ่งเป็นข้าวคนละส่วนกับที่จะเปิดประมูลวันที่ 7 ก.ค. นี้

"ข้าวเกรดซีที่ตรวจสอบได้มีทั้งหมด 4.6 ล้านตัน โดย 1.3 ล้านตัน เป็นข้าวเกรดซีที่ไม่ปะปนกับข้าวเกรดอื่นๆ ซึ่งสามารถนำมาขายแบบยกคลังให้กับภาคอุตสาหกรรมได้เลย โดยจะขออนุมัติจาก นบข. ก่อนเพื่อเตรียมความพร้อมเมื่อตำรวจสรุปคดีเสร็จภายในสิ้นเดือน มิ.ย. นี้ ก็จะนำมาเปิดระบาย 3 ครั้ง" พล.อ.ฉัตรชัยกล่าว

สำหรับข้าวเกรดซีที่เหลืออีก 3.3 ล้านตัน ซึ่งเก็บในโกดังปะปนกับข้าวชนิดอื่น เช่น เกรดเอ (คุณภาพดี) และเกรดบี (ปรับปรุงคุณภาพเล็กน้อย) จะให้กรมการค้าต่างประเทศไปศึกษาว่าจะระบาย

ด้วยวิธีการใดถึงจะเหมาะสม หากประมูลขายแบบยกคลังจะคุ้มค่ากว่าการนำมาคัดแยกข้าวแต่ละเกรดออกจากกันหรือไม่ คาดว่าจะได้ข้อสรุปเร็วๆ นี้ เพราะมองว่าข้าวบางโกดังมีข้าวเกรดเอมากกว่าเกรดซี หากคัดแยกได้ก็จะขายได้ตามคุณภาพของข้าวแต่ก็มีค่าใช้จ่ายสูงที่ต้องนำมาพิจารณา

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า การคัดแยกข้าวแต่ละเกรดในโกดัง มีค่าใช้จ่ายในการคัดแยกไม่ต่ำกว่าโกดังละ 30 ล้านบาท ซึ่งอาจไม่คุ้มค่ากว่าการขายแบบเหมาคลังไปทั้งหมด แต่การขายแบบเหมาคลังก็ต้องระมัดระวัง เพราะแม้รัฐบาลจะไม่ต้องเสี่ยงประมาณในการคัดแยกแต่มีจุดอ่อนตรงที่เอกชนที่ประมูลข้าวได้ไป อาจนำไปคัดแยกแล้วนำข้าวคุณภาพไม่ดีกลับเข้าสู่ระบบการค้าข้าวปกติได้

พล.อ.ฉัตรชัยกล่าวถึงการช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้งว่า ได้มอบหมายให้หน่วยงานของกระทรวงพาณิชย์ ได้แก่ กรมการค้าภายใน กรมพัฒนาธุรกิจการค้า และกรมการค้าต่างประเทศ พิจารณาแนวทางให้ความ

ช่วยเหลือ เพื่อเยียวยาผลกระทบ โดยเบื้องต้น ได้สั่งให้กรมการค้าภายในหารือกับกระทรวงมหาดไทย และคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) วันที่ 26 มิ.ย.นี้ เพื่อกำหนดพื้นที่ และสำรวจความต้องการสินค้าของประชาชนและเกษตรกรในพื้นที่ได้รับความเดือดร้อนจากภัยแล้ง เพื่อนำสินค้าคงพื้นเข้าไปจำหน่ายให้ โดยจะขอความร่วมมือกับทหารให้จัดรถ และพื้นที่ขายสินค้าสู่ชุมชนด้วย

สำหรับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ซึ่งมีนักธุรกิจใจบุญภาค (บิซคลับ) ที่กรมฯให้การสนับสนุนนั้น จะขอความร่วมมือบิซคลับให้ช่วยเหลือเกษตรกรที่ทำการเกษตรไม่ได้ เช่น ขอให้ช่างเข้ามาทำงานเพื่อเสริมรายได้ ส่วนกรมการค้าต่างประเทศ ได้มอบหมายให้หารือร่วมกับหน่วยงานต่างๆ เร่งจัดทำข้าวสารบรรจุกองช่วยผู้มีรายได้น้อย ตามนโยบายของนายกรัฐมนตรี เบื้องต้นคาดว่าจะนำข้าวสารในสต็อกรัฐบาลมาผลิต 5,000 ตัน ขายถูกกว่าในท้องตลาด 20% และจะสามารถผลิตและขายให้ประชาชนได้ในเดือน ส.ค.นี้

“ตอนนี้ภัยแล้งเป็นเรื่องที่น่าห่วงมากทุกหน่วยงานพยายามช่วยกันแก้ปัญหาและช่วยเหลือเกษตรกร ส่วนผลผลิตอย่างข้าวน่าจะลดลงจำนวนหนึ่ง แต่ยังไม่ประเมินแน่ชัดว่าจะลดลงเท่าไร ซึ่งจะช่วยเหลือเกษตรกรให้ราคาข้าวของไทยเพิ่มขึ้นแน่นอน”
ด้านนางดวงพร รอดพยาธิ์ อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศกล่าวว่า คณะทำงานดำเนินการระบายข้าวได้ออกประกาศเรื่องการจำหน่ายข้าวสารในสต็อกของรัฐ ครั้งที่ 4/58 ปริมาณ 1.89 ล้านตัน แบ่งเป็นข้าว 14 ชนิด เช่น ข้าว

ขาว 5% ข้าวขาว 10% ข้าวเหนียว 10% ข้าวหอมมะลิ 100% ชั้น 2 ปลายข้าวขาวเอวันเลิศ ปลายข้าวเหนียว ข้าวหอมปทุม ข้าวหอมปทุม ข้าวปทุมธานี 5% ปลายข้าวหอมมะลิ ข้าวหอมมะลิ ปลายข้าวหอมปทุม ในคลังขององค์การคลังสินค้า (อคลัง) และองค์การตลาดเพื่อการเกษตร (อ.ต.ก.) กำหนดยื่นขอเอกสารตรวจสอบคุณสมบัติวันที่ 6 ก.ค.นี้ และประกาศคุณสมบัติผู้เสนอซื้อวันที่ 7 ก.ค. พร้อมให้ยื่นเสนอราคาในวันเดียวกัน.